



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓๐๐๐๖ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบางระจัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

๐๑

นางสาวธารธรา จันทร์เรืองศรี

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพรหมบุรี (ชั้น ๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ หากไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในครั้งนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒. ควรไปถึงสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก่อนเริ่มเวลาการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือก

ง) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามลำดับคะแนนการประเมินสมรรถนะจากคะแนนสุดลงมาในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลำดับที่ดีกว่าโดยพิจารณาจากวันที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นสำคัญ และให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

จ) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และทางเว็บไซต์ <https://www.sbo.moph.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายโชคชัย สาครพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี